

Số: 05/HD-PGDĐT

Long Biên, ngày 12 tháng 10 năm 2021

HƯỚNG DẪN

Triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề năm học 2021 - 2022

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 3487/KH-SGDĐT ngày 08/10/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành GD&ĐT Hà Nội đoàn kết chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”;

Căn cứ Hướng dẫn số 09/HD-CDGD của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội ngày 30/9/2021 về việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề năm học 2021-2022.

Phòng GD&ĐT quận Long Biên hướng dẫn các trường MN, TH, THCS trong toàn Quận triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I. Nhiệm vụ chung

- Ổn định tư tưởng đội ngũ, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV, NV) vượt qua những khó khăn do tác động của dịch bệnh và các điều kiện khách quan khác để đảm bảo cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, động viên, lôi cuốn toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh tích cực, chủ động tham gia phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19.

- Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận.

- Các đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề năm học 2021 – 2022 nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho các nhà giáo đáp ứng công cuộc đổi mới giáo dục góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành TW Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

II. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

1. Hiệu trưởng các đơn vị trường học phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ CBGV, NV

- Hiệu trưởng các đơn vị trường học phối hợp tổ chức các hoạt động giúp giáo viên khắc phục những khó khăn trong lao động nghề nghiệp, đáp ứng với các yêu cầu của ngành, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội như: tổ chức các buổi hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên môn, giao lưu học tập kinh nghiệm, các cuộc thi, gala, sân chơi... nhằm nâng cao trình độ, tay nghề, bản lĩnh, đạo đức, tác phong làm việc cho CBGV, NV...

- Hiệu trưởng các đơn vị trường học tiếp tục phối hợp duy trì và thành lập mới các “Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển”, tạo cơ hội hỗ trợ nhau trong chuyên môn, nghiệp vụ, trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; trong phát triển kinh tế, xây dựng hạnh phúc gia đình; xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng phát triển;

- Hiệu trưởng các đơn vị trường học phối hợp quan tâm và tạo các điều kiện, cơ hội để CBGV, NV đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn, tiêu chí liên quan đến các chuẩn đặt ra đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; có kỹ năng và chủ động tiếp cận những yêu cầu đổi mới của nghề nghiệp; là thành tố tích cực trong việc xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

2. Triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động

- Nội dung triển khai:

+ Hiệu trưởng các đơn vị trường học phối hợp tiếp tục triển khai và nâng cao phong trào thi đua “Quản lý tốt- Dạy tốt -Học tốt” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với nội dung cụ thể: “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”. Trong đó tạo cơ hội, động lực để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện phương châm: “Mỗi giờ lên lớp có 1 đổi mới trong giảng dạy. Mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”; Tiếp tục xây dựng “Trường học hạnh phúc”; Tổ chức trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 5, năm học 2020 – 2021 (tháng 11/2021) và triển khai giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 6, năm học 2021 – 2022.

+ Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 và các hoạt động giáo dục, dạy học trực tuyến.

+ Hiệu trưởng các đơn vị trường học phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động thể thao một cách sáng tạo, phù hợp theo Kế hoạch tổ chức “Ngày hội văn hóa Thể thao ngành GDĐT Hà Nội” (với 3 môn thi đấu chính là Bóng bàn, Bóng chuyền và Kéo co). Tổ chức cấp trường từ tháng 11/2021 đến tháng 2/2022, cấp Cụm trường tháng 3/2022, cấp Thành phố tháng 4/2022. Một mặt truyền cảm hứng, động viên CBGV, NV tự tin, có động lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, những khó khăn trong công việc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho CBGV, NV. Mặt khác, góp



phần nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, tạo không khí phấn khởi, thống nhất xây dựng các tập thể đoàn kết, phát triển.

+ Hiệu trưởng các đơn vị trường học phối hợp chuyên hóa tinh thần cuộc vận động: “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương- Trách nhiệm” thành lễ sống, phong cách làm việc chuyên nghiệp của mỗi CBGV, NV trong nhà trường.

+ Triển khai các cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn (đặc biệt quan tâm tới CBGV, NV bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, dịch bệnh). Động viên CBGV, NV tham gia hưởng ứng cuộc vận động **“Ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”**, **“Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh khó khăn”** năm học 2021-2022, phong trào **“Quận giúp huyện – Trường giúp trường”**, phong trào **“Sóng và máy tính cho em”** để thực hiện tốt chủ trương: “Dừng đến trường nhưng không dừng học”, “Không để quên học sinh nào ở phía sau”; góp phần nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến, từng bước số hóa cách thức quản trị trường học, số hóa các hoạt động dạy - học, tạo dựng thể hệ công dân số và tiến tới xã hội số.

- Cách thức triển khai:

+ Các đơn vị cụ thể hóa các phong trào thi đua, các cuộc vận động vào điều kiện thực tế của đơn vị, nhà trường; tạo cơ hội cho CBGV, NV thể hiện năng lực và trách nhiệm của bản thân; thúc đẩy CBGV, NV tự giác tham gia và vận động mọi người cùng tham gia một cách hiệu quả; tạo động lực cho mỗi cá nhân trong quá trình làm việc; đề cao tinh thần vì cộng đồng.

+ Các tập thể, cá nhân cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc; thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông tin, báo cáo; vận động, tuyên truyền cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện khai báo y tế hằng ngày trên các website www.tokhaiyte.vn, Sổ sức khỏe điện tử hoặc ứng dụng PC-Covid.

+ Chỉ đạo, triển khai, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với các thời điểm, với những yêu cầu, tiêu chí cụ thể làm căn cứ để đánh giá, động viên, nêu gương tập thể và cá nhân ở mỗi giai đoạn, trong từng nội dung thi đua, từng kết quả của cuộc vận động.

+ Tháng 10/2021, các nhà trường cho CBGV, NV đăng ký các chuyên đề đổi mới sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học...; tháng 01/2022, các đơn vị chỉ đạo các tổ chuyên môn phối hợp tổ chức xét duyệt hay hội thảo chuyên môn **“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”**, **“Trường học hạnh phúc”**..., mỗi tổ lựa chọn 01 hay 02 cá nhân xuất sắc tham gia Hội thảo cấp trường tiếp tục lựa chọn 01 cá nhân tiêu biểu nhất để tham dự cấp Quận. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét duyệt Giải thưởng cấp Quận lựa chọn 03 cá nhân đại diện các cấp học gửi Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tham dự giải thưởng **“Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”** lần thứ 6, năm học 2021 – 2022 cấp Thành phố.

III. Khen thưởng

Căn cứ kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị kịp thời khen thưởng theo thẩm quyền và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đề nghị Hội đồng TĐKT Quận, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng (Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-HĐTĐKT ngày 23/9/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội).

IV. Tổ chức thực hiện

Các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động năm học 2021 - 2022 đảm bảo các nội dung hướng dẫn tại công văn này và đảm bảo các điều kiện thực tế của đơn vị, trường học; tổ chức theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ quá trình triển khai hoạt động của các nhà trường thông qua việc đổi mới công tác quản trị, điều hành; phát hiện và điều chỉnh nếu có vấn đề phát sinh; ghi nhận, tôn vinh, khen thưởng và đề xuất khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có những đóng góp đặc biệt trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động năm học 2021 - 2022.

Trên đây là hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động năm học 2021 - 2022 của Phòng GDĐT, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về bộ phận thường trực để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ban lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Các trường MN, TH, THCS;
- Lưu: VP (02).

TRƯỞNG PHÒNG



Vũ Thị Thu Hà

